



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ก.จว.ชัยภูมิ

โทร. ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๐

ที่ ๐๐๑๘(ชย).๑๓/๖๕๗๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ที่ชำรุด

สว.งาน ๗ ผอ.ก.จว.ชัยภูมิ

ด้วย ก.จว.ชัยภูมิ จะดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด จำนวน ๒ หลัง
ตามประกาศ ก.จว.ชัยภูมิ ลง ๕ พ.ย. ๒๕๖๒

เพื่อให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ผู้ที่มีประสงค์จะเข้าร่วมประมูลขาย
ทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน จึงให้ลงประกาศฯ ดังกล่าว ทาง Website ก.จว.ชัยภูมิ ตาม
ประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.ต.

(สมพจน์ ขอมปรังค์)

ผบก.ก.จว.ชัยภูมิ



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง จำหน่ายขายอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์
จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการจำหน่ายขายอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีขายทอดตลาด ตามบัญชีรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. หรือจนกว่าจะดำเนินการขายจนแล้วเสร็จ ณ งาน ๓ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้อราคา ให้ไปลงชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่งาน ๓ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการเชื่อถือได้ หรือถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานจดทะเบียนให้ถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์สู้อราคา

๒. ราคาประเมินขั้นต่ำ ๑๗,๙๘๔.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓. ผู้สู้อราคาในครั้ง นี้ จะต้องชำระเงินสดตามราคา ที่เสนอต่อคณะกรรมการทันที

๔. ในการขายสิ่งปลูกสร้างครั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าสู้อราคา ได้เห็นประจักษ์ถึงสภาพสิ่งของที่ขาย ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใดๆ และการขายจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติ และในการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการขายในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นไปโดยทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ทางราชการจะยกเลิกการดำเนินการประมูลขายในครั้งนี้ได้ หรืออาจเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหรือออกประกาศใหม่ก็ได้ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕. ผู้สู้อราคาในครั้ง นี้ จะต้องทำการรื้อถอนขนย้ายวัสดุที่ได้จากการซื้ออาคารฯ ออกจากที่ทำการของทางราชการ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่ประมูลราคาได้ หากขนย้ายช้ากว่ากำหนดดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สงวนสิทธิ์ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๑๐๐.๐๐.-บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ที่ทางราชการจะดำเนินการขายใหม่อีกก็ได้ และเรียกร้องค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งด้วย

๖. การดำเนินการประมูลขายสิ่งปลูกสร้างในครั้ง นี้ จะดำเนินการขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เงื่อนไขที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการขายโดยวิธีตกลงราคาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจตรี

(สพพจน์ ขอมปรากฏ)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓

บัญชีรายการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด จำนวน ๒ หลัง
ประกอบประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	ราคาขายขั้นต่ำ		อายุการใช้งาน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม		
๑.	อาคารหมายเลข ๑ บ้านพัก ระดับ ผกก. สถานีตำรวจ ภูธรบำเหน็จณรงค์	๑	๗,๖๑๒	๗,๖๑๒	๒๕	
๒.	อาคารหมายเลข ๓ บ้านพัก ระดับ รอง สว.	๑	๑๐,๓๗๒	๑๐,๓๗๒	๒๖	
รวมเป็นเงิน ตัวอักษร(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาท ถ้วน)				๑๗,๙๘๔		

พลตำรวจตรี



(สมพจน์ ขอมปรังค์)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓